



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประสิทธิภาพในการดำรงชีพ
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างไปและจังหวัดสตูลพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องจังหวัดสตูล โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานที่เสี่ยง และห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค จากสถานการณ์ข้างต้น ส่งผลให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้รับความเดือดร้อน และประสิทธิภาพยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากไม่สามารถทำมาหากินได้อย่างปกติ บางส่วนต้องว่างงาน กระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และถึงแม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการเพื่อเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งดูแลประชาชนในแต่ละท้องที่ ได้ให้การช่วยเหลือแล้ว แต่ยังคงพบว่า มีบางส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และบางส่วนเกินศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือของท้องถิ่นต่างๆ

ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดมิให้ลุกลามไปทั่วทั้งจังหวัดสตูล และเป็นการป้องกันประชาชนในจังหวัดสตูลได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ประกอบกับ ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จึงได้กำหนดให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) เพื่อช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น (ถุงยังชีพ) เพื่อการดำรงชีพ ต่อครอบครัวแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว

/...คุณสมบัตินผู้ลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

๑. เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ณ วันที่ประกาศ
๒. ผู้มาลงทะเบียนต้องเป็นเจ้าของบ้านหรือตัวแทนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้น และกำหนดให้หนึ่งบ้านต่อหนึ่งสิทธิ์
๓. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) หรือข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ๓.๑ เป็นผู้ด้อยโอกาส (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้บกพร่องสติปัญญา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี)
 - ๓.๒ เป็นคนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หรือผู้มีฐานะยากจน ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเพียงพอ
 - ๓.๓ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความเดือดร้อนเพราะสาเหตุหัวหน้าครอบครัว (๑) ตาย (๒) ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก (๓) เจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (๔) ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ (๕) ไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยเหตุอื่นใด (ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒)
๔. ไม่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล/เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้รับบำนาญ จากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือธนาคาร หรือเอกชน

วิธีการยื่นและรับลงทะเบียน

สามารถยื่นลงทะเบียนด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

หลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
๓. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น บัตรผู้พิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ฯลฯ

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง สำนักปลัด ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗ ๔๗๕ ๐๙๑๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

แนบท้ายประกาศการรับลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 (กรณีการสงเคราะห์ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพที่ได้รับผลกระทบ
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะดง

ลำดับที่	หมู่ที่	วันที่	สถานที่	ผู้รับผิดชอบลงทะเบียน
1	2	20 - 21 พฤษภาคม 2564	มัสยิดแสงอิสลามิมะห์	สำนักปลัด กองคลัง
2	3	20 - 21 พฤษภาคม 2564	มัสยิดบ้านท่ามะดงใต้	ครูผู้ดูแลเด็กบ้านท่ามะดงเหนือ กองการศึกษา กองช่าง กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข
3	1	24 พฤษภาคม 2564	อาคารอนุเคราะห์สงฆ์	ครูผู้ดูแลเด็กบ้านท่ามะดงใต้ กองช่าง
4	3	24 พฤษภาคม 2564	ท่าเทียบเรือแพหลวง	กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด